

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายพันธ์ หลักหาญ	ประธานสภา	พันธ์ หลักหาญ	
2	นายนิพล หนูจิตร	สท.เขต 1	นิพล หนูจิตร	
3	นายรัตนพงษ์ จันทะวงษ์	สท.เขต 1	รัตนพงษ์ จันทะวงษ์	
4	นายสังเวียง หลักหาญ	สท.เขต 1	สังเวียง หลักหาญ	
5	นางใบศรี วงษ์สุวรรณ	สท.เขต 1	ใบศรี วงษ์สุวรรณ	
6	นางสำรวย เกาะกิ่ง	สท.เขต 1	สำรวย เกาะกิ่ง	
7	นายสวรรคร์ โคตรสมบัติ	รองประธานสภา	สวรรคร์ โคตรสมบัติ	
8	นายลำพันธ์ แสงสว่าง	สท.เขต 2	ลำพันธ์ แสงสว่าง	
9	นายทองพูล โคตรสมบัติ	สท.เขต 2	ทองพูล โคตรสมบัติ	
10	นายวินัย โคตรสมบัติ	สท.เขต 2	วินัย โคตรสมบัติ	
11	นายวิทวัส โคตรสมบัติ	สท.เขต 2	วิทวัส โคตรสมบัติ	
12	นางสาวสุชาดา โคตรสมบัติ	สท.เขต 2		ลา(ATK+)
13	นางประไพศรี กรินรักษ์	เลขานุการสภา	ประไพศรี กรินรักษ์	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
14	นายชาติชาย ภัคดีบุตร	นายกเทศมนตรี	ชาติชาย ภัคดีบุตร	
15	นางบำเพ็ญ เสน่หา	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	บำเพ็ญ เสน่หา	
16	นางสาวสุภาภรณ์ ศุภผลา	รองนายกเทศมนตรี	สุภาภรณ์ ศุภผลา	
17	นางพเยาว์ ต้นหลบลู	รองปลัดเทศบาล	พเยาว์ ต้นหลบลู	
18	นางสาวปิยธิดา บุญพร้อม	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	ปิยธิดา บุญพร้อม	
19	นายธีรพล ไชยกันยา	หัวหน้าสำนักปลัด	ธีรพล ไชยกันยา	
20	นายยอดเพชร อนุไพรวรรณ	ผอ.กองการศึกษา	ยอดเพชร อนุไพรวรรณ	
21	นายอนุชาติ ไชยนา	ผอ.กองช่าง	อนุชาติ ไชยนา	
22	นายพินิจ ยอดคำ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	พินิจ ยอดคำ	
23	นายสุรพงษ์ ธงชัย	รองนายกเทศมนตรี	สุรพงษ์ ธงชัย	
24	นางศิริพร โคตรสมบัติ	เลขานุการนายกเทศมนตรี	ศิริพร โคตรสมบัติ	

นางประไพศรี กรินรักษ์ บัดนี้ ได้เวลาประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒
เลขานุการสภาเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๕ และสมาชิกได้มาครบองค์ประชุมแล้ว เรียนเชิญท่าน
ประธานสภาจตุรบุรุษอนุชาพระรัตนตรัยและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ต่อไป

ประธานฯ	สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลน้ำคำใหญ่ ท่านหัวหน้าส่วนราชการ สำหรับการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ในวันนี้ เป็นครั้งที่ ๒ ต่อไปผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
<u>ระเบียบวาระที่ ๑</u>	เรื่องแจ้งให้ทราบ
ประธานฯ	ไม่มี
มติที่ประชุม	รับทราบ
<u>ระเบียบวาระที่ ๒</u>	รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ประธานฯ	สำหรับรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สำหรับรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรับรองรายงานการประชุมและเลขานุการสภาเทศบาลได้ส่งให้สมาชิกได้พิจารณาตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขในรายงานการประชุมดังกล่าว ขอเชิญเสนอ (ไม่มี) เมื่อไม่มีผู้เสนอขอแก้ไข ผมขอต้อนรับสมาชิกทุกท่านผู้ใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
มติที่ประชุม	มีมติเห็นชอบ ๑๐ ท่าน ไม่เห็นชอบ - ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน
<u>ระเบียบวาระที่ ๓</u>	กระทู้ถาม (ไม่มี)
<u>ระเบียบวาระที่ ๔</u>	เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว(ไม่มี)
<u>ระเบียบวาระที่ ๕</u>	เรื่องที่เสนอใหม่
ประธานฯ	5.1 พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕โครงการก่อสร้างบ่อพักและวางท่อระบายน้ำ บ้านดับเต่า หมู่ที่ ๑๑ ขอเชิญเจ้าของญัตติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายชี้แจง
นายชาติชาย ภัคติบุตร นายกเทศมนตรี	ขออนุญาต เนื่องจากติดปัญหาการขอใช้พื้นที่ดำเนินการ

- ประธานฯ ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุมเพื่อขออนุญาตการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างบ่อพักและวางท่อระบายน้ำ บ้านดับเต่า หมู่ที่ ๑๑ สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โปรดยกมือ
- มติที่ประชุม มติเห็นชอบ ๑๐ ท่าน ไม่เห็นชอบ - ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน
- ประธานฯ ๕.๒ การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๕ และสมัยประชุมสมัยแรกปี ๒๕๖๖ ขอหารือสมาชิกถึงการกำหนดสมัยประชุม
- นายลำพันธ์ แสงสว่าง เรียนท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ผมเสนอกำหนดสมัยประชุมสมัยที่ ๒ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ เริ่ม ๑ พฤษภาคม ถึง ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มีกำหนด ๓๐ วัน สมัยที่ ๓ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ เริ่ม ๑ สิงหาคม ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีกำหนด ๓๐ วัน สมัยที่ ๔ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ เริ่ม ๑ พฤศจิกายน ถึง ๓๐ พฤศจิกายน มีกำหนด ๓๐ วัน สมัยประชุมแรกปี ๒๕๖๖ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เริ่ม ๑ กุมภาพันธ์ ถึง ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ มีกำหนด ๓๐ วัน
- ประธานฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีเป็นอันว่าการกำหนดสมัยประชุมสมัยที่ ๒ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ เริ่ม ๑ พฤษภาคม ถึง ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มีกำหนด ๓๐ วัน สมัยที่ ๓ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ เริ่ม ๑ สิงหาคม ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีกำหนด ๓๐ วัน สมัยที่ ๔ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ เริ่ม ๑ พฤศจิกายน ถึง ๓๐ พฤศจิกายน มีกำหนด ๓๐ วัน สมัยประชุมแรกปี ๒๕๖๖ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เริ่ม ๑ กุมภาพันธ์ ถึง ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ มีกำหนด ๓๐ วัน
- มติที่ประชุม มติเห็นชอบเอกฉันท์
- ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ**
- ประธานฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นต่อที่ประชุมหรือไม่
- นายทองพูล โคตรสมบัติ เรื่องเร่งรัดการทำงานของท่านนายก อย่าให้งานล่าช้า งบประมาณมีแล้ว เร่งดำเนินการด้วยชาวบ้านเดือดร้อน
- นายนิพล หนูจิตร การทำงานล่าช้า เช่น การขอเอกสารรับรอง การขออนุญาตเกี่ยวกับการปลูกสร้าง แก่แบบบ้านใช้เวลานานเขาอยากได้บ้านเลขที่เพื่อขอน้ำขอไฟฟ้า ผมอีกคนหนึ่งมารอเอกสารรับรองเงินเดือนเพื่อไปกู้เงิน ผมจะติดตามการทำงานของท่านนายกให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานอย่าให้งานล่าช้า ผมเสียโอกาสในการไปอำนาจเจริญ เพราะท่านทำงานล่าช้า ในโอกาสต่อไปผมเสนอประชุมสัญจรเพื่อให้พี่น้องชาวดำบลน้ำคำใหญ่ได้รับทราบการทำงาน

- นายวินัย โคตรสมบัติ เรื่องแรกบ้านหนองแวงถนนคอนกรีตทรุด ควรหาวิธีช่วยพี่น้องโดยเร็วที่สุด เรื่องที่สอง ถนนคอนกรีตงเหลื่อจ่ายทำไม่งานล่าช้าพี่น้องสอบถามเป็นประจำ เรื่องที่สาม เรื่องประปาที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ เร่งรัดให้ด้วยชาวบ้านไม่มีน้ำใช้
- นายพันธ์ หลักหาญ มี ๒ เรื่อง เรื่องที่ ๑ โครงการของเขตที่ ๑ เส้นดอนปู่ตามาเทศบาล เส้นนาสมเดช เส้นห้วยใหญ่ไปรุ่งนภา รีสอร์ท ซึ่งเส้นดอนปู่ตามาเทศบาลมีการอุทกให้ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาซึ่งสมาชิกได้ลงสำรวจ ถนนเส้นคุ้มดอนสวรรค์ ถนนขอยสี่ เส้นดับเต่าวังแคน โครงการเขต ๒ เริ่มที่ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๙
- เรื่องที่ ๒ ยังไม่มีสมาชิกท่านใดคุยเรื่องนี้คงจะทราบกันดีว่า เบื้องต้นเคยประชุมกัน เรื่องการติดตั้งกล่องวงจรปิดทั้งเขต ๑ และเขต ๒ เป็นไปได้หรือไม่ ไปถึงไหน ทำอย่างไรเห็นเงียบไปเลย
- นายนิพล หนูจิตร โครงการรื้อฝักตบขวาเห็นหนังสือแจ้งงานแล้ว แต่ในรายงานแผนการดำเนินงานว่าเบิกจ่ายแล้ว แต่ไม่ทราบว่าได้มีการเบิกจ่ายหรือยัง ถ้ายังไม่เบิกจ่ายเร่งรัดการเบิกจ่ายด้วย หนังสือแจ้งให้ทราบนานแล้ว
- นายทองพลู โคตรสมบัติ โครงการฝักตบขวาของปี ๖๕ ผมยังไม่ทราบ
- ประธานา เชิญฝ่ายที่เกี่ยวข้องชี้แจง
- นายอนุชาติ ไชยนา โครงการคลองสวยน้ำใส หมู่ที่ ๑๔ ได้ทำสัญญาลงนาม คณะกรรมการตรวจรับงานตรวจรับเรียบร้อยแล้ว รอการเบิกจ่าย
- นางประไพศรี กรินรักษ์ โครงการคลองสวยน้ำใสเป็นติเคย์ของจังหวัด ได้มีการเรียนเชิญปลัดและนายกเข้าร่วมประชุมกับอีก ๓ เทศบาลคือ เมือง ตาดทองและเชียงคำ เพราะว้ายโสธร ได้รับรางวัลเป็นจังหวัดสะอาด แต่ฝักตบขวาที่อยู่รอบนอก ไม่เป็นไปตามที่จังหวัดได้รับรางวัล เลยได้มีการหารือกันว่าให้ตำบลรอบนอกจัดการรื้อฝักตบขวาที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของตนเอง โดยเริ่ม ดำเนินการ ๑๐ มกราคม เทศบาลเราได้ลงสำรวจที่ริมทวน และเริ่มดำเนินการประมาณ ๒๐ มกราคม เสร็จสิ้นประมาณ ต้นกุมภาพันธ์ ส่วนสาเหตุการล่าช้าเบิกจ่ายคงต้องไปดูอีกทีว่าล่าช้าที่ส่วนไหน
- เรื่องกล่องวงจรปิดที่ได้มีการนำเสนอในที่ประชุมให้สำรวจหมู่บ้านละ ๑ จุด เป็นความเข้าใจผิดเรื่องการได้มาซึ่งกล่องวงจรปิด คิดว่าเป็นการจ้างเหมาซื้อขาดทรัพย์สินเป็นของเทศบาล กลับกลายเป็นว่าเป็นการเช่าทรัพย์สินจากบริษัท ไทรคมนาคมเป็นรายเดือน โครงการจึงขอชะลอไว้ก่อน
- นายชาติชาย ภัคดีบุตร เรื่องการเบิกจ่ายรื้อฝักตบขวา อาจล่าช้านิด

นายอนุชาติ ไชยนา

ด้วยได้รับแจ้งจากกรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานครว่า เทศบาลตำบล
น้ำคำใหญ่ มีโครงการใหญ่หรือไม่ และขอหารือสมาชิกว่าประมาณ ห้าหกปีมี
โครงการระบายน้ำหลักบ้านดับเต่าลงสู่ลำห้วย โครงการที่ ๒ บ้านน้ำค่าน้อย และ
ห้องเช่า เพื่อที่จำทำการระบายน้ำแต่โครงการถูกพับไป และมีโครงการพัฒนาเมือง
คือโครงการปรับปรุงมีทัศนบ้านน้ำค่าน้อย หมู่ ๒ และหมู่ ๑๕ ติดปัญหาคือเรื่องที่ดิน
ของเทศบาลเมืองกับน้ำคำใหญ่ เราไม่สามารถจ่ายเงินเพื่อสำรวจจริงวัดได้ ดังนั้น
หารือว่าจะเสนอโครงการเดิมของดับเต่า เสนอโครงการหนองแวง และโครงการ
คลองคูหลวง โครงการของดับเต่าจะติดปัญหาเรื่องพื้นที่ก่อสร้างหรือไม่

นายนิพล หนูจิตร

ขอเสริมผอ.กองช่าง ช่างได้มีการออกมาสำรวจโครงการบ้านดับเต่า และบ้านน้ำค่าน้อย
โครงการมาแล้วจะได้ทำแล้วคนที่ออกมาเร่งรัดบอกมาอย่างนี้ พอดีเกิดการ ปฏิวัติ แบบก็
มาแล้วผมได้ไปแจ้งให้พี่น้องในหมู่บ้านได้รับทราบ ถ้าไม่มีปัญหาอะไรโครงการที่เสนอไปก็
คงจะได้

นายทองพล โคตรสมบัติ

ฝากเรื่องโครงการที่มีงบประมาณแล้ว ให้เร่งรัดอย่าให้ถึงไตรมาส ๓ ประชุมสมัย
หน้าอย่าให้พูดเรื่องเดิมๆ พูดแล้วพูดอีก ติดปัญหาอะไรให้รีบแก้ไข โครงการผัง
เมืองที่เขาต้องการให้รีบดำเนินการให้ทันตามที่เขาต้องการ ไม่ใช่พอสอบถามเสร็จ
หรือไม่วันนี้ คำตอบคือตอนบ่ายครับ ไม่ใช่ตอนบ่ายเป็นอย่างไร พรุ่งนี้ครับ มีอรินนี้
หมดเวลา ฝากด้วยครับ

ประธานฯ

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ขอเชิญครับ

ประธานสภาเทศบาล

ไม่มี

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่สภาเทศบาล การประชุมสภา
เทศบาลได้ดำเนินการมาครบทุกวาระแล้ว ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านและ
หัวหน้าส่วนราชการที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ สำหรับวันนี้ผมขอปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา

๑๔.๐๐ น.

ลงชื่อ

(นางประไพศรี กรินทร์รักษ์)

ผู้จดยางงานการประชุม

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่

กรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

(นายทองพล โคตรสมบัติ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ

(นายวินัย โคตรสมบัติ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ

(นายรัตนพงษ์ จันทะวงษ์)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

สภาเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
แล้ว เมื่อคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ลงชื่อ 
(นายพันธ์ หลักหาญ)
ประธานสภาเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่